

ฉบับที่ 04/2561

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายภาครัฐทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น จากการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมขยายตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ตามการก่อสร้างเป็นสำคัญ สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวจากเดือนก่อน ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง จากผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงิน ณ เดือนธันวาคม 2560 ขยายตัว

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับดีขึ้น โดยการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่องจากมาตรการส่งเสริมการขาย และส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาระหนี้สินของโครงการรถยนต์คันแรกที่ทยอยหมดลง ด้านการใช้จ่ายสินค้าหมวดไม่คงทนปรับดีขึ้น สอดคล้องกับรายได้ภาคเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดี และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัว ตามรายได้หมวดภัตตาคาร ร้านอาหาร และหมวดที่พักแรม สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 68.2 ขณะที่จำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานชะลอลงเล็กน้อย

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามการก่อสร้างที่หดตัว ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล ในเกือบทุกหมวด ยกเว้น การก่อสร้างเพื่อการอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาล ทำให้ภาวะอสังหาริมทรัพย์ปรับดีขึ้นในบางพื้นที่ ด้านเครื่องใช้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น ตามการนำเข้ากลุ่มเครื่องจักร อุปกรณ์ ส่วนประกอบ และสินค้าทุนอื่น ๆ สำหรับการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ ขยายตัวจากการลงทุนในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่โอนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหมวดค่าตอบแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายได้เกษตรกรชะลอตัว ทั้งด้านราคาและผลผลิต โดยราคาสินค้าเกษตรโดยรวมชะลอลงจากราคาอ้อยโรงงานและยางพาราที่หดตัว ตามราคาในตลาดโลก เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ด้านราคาโคเนื้อ สุกร และหอมแดง หดตัว จากผลผลิตที่มากกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรหลักอย่างข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า 15% และมันสำปะหลังยังขยายตัว ตามความต้องการจากต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเหนียวหดตัวน้อยลง สำหรับด้านผลผลิตสินค้าเกษตรชะลอลง ตามผลผลิตมันสำปะหลังที่หดตัวเป็นสำคัญ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ตามการผลิตน้ำตาลทรายดิบ จากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้น การผลิตเอี๊ยะกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ จากความต้องการในประเทศที่สูงขึ้น และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการจากต่างประเทศ ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปรับดีขึ้น จากสต็อกสินค้าที่เร่งผลิตในช่วงก่อนหน้าทยอยหมดลง ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายขาวหดตัวตามการส่งออก

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวทั้งการส่งออกและการนำเข้า โดยการส่งออกไปเวียดนาม ขยายตัวจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลไม้ การส่งออกไปกัมพูชาจากเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และการส่งออกไป สปป.ลาว ขยายตัวจากน้ำมันสำเร็จรูปเป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกไปจีนตอนใต้ชะลอลง จากหมวดผลไม้ สำหรับการนำเข้าเร่งขึ้นจากจีนตอนใต้ ในหมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียม และ สปป.ลาว ในหมวดมันสำปะหลัง ปูนซีเมนต์ และทองแดง ส่วนการนำเข้าจากเวียดนาม และกัมพูชายังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ในหมวดโทรศัพท์มือถือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์ รวมทั้งมันเส้น จากกัมพูชา

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.44 ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยราคาอาหารสดลดลงต่อเนื่อง และราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงชะลอลง ขณะที่ค่าเช่าที่พักอาศัยและค่ากระแสไฟฟ้าปรับสูงขึ้น **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน โดยผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมลดลง ยกเว้นภาคการผลิต

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขยายตัวจากเงินโอนตามมาตรการภาครัฐเป็นสำคัญ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจขายปลีก ขายส่งวัสดุก่อสร้าง ขายปลีกรถจักรยานยนต์ เชื้อเพลิงยานยนต์ และการผลิตน้ำตาลทราย

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546
E-mail: WatcharR@bot.or.th
ChotipaK@bot.or.th